
๑ 

 รายละเอียดประกอบการประชุมสภาเทศบาลตำบลผกัตบ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที ่1  ประจำปี พ.ศ. 2567 

ในวันจันทร์ที ่ 23  ธันวาคม  2567  เวลา  09.00  น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศาลตำบลผักตบ 

............................................ 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นางสาวดรุณี        สวุรรณทอง ประธานสภาฯ ดรุณี          สุวรรณทอง 
๒ นายนิวัฒน์          ใจแก้ว รองประธานสภาฯ นิวัฒน์        ใจแก้ว 
๓ นายชาตรี           พันสิ่ว เลขานุการสภาฯ ชาตรี         พันสิ่ว 
๔ นายถนอม          แสงศร ี สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ถนอม         แสงศร ี
๕ นายชาติชาย       จันทรเสนา สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ชาติชาย      จันทรเสนา 
๖ นายอดิสร          ปลื้มสุด สมาชิกสภาฯ เขต ๑ อดิสร         ปลื้มสุด 
๗ นายสิทธิกร         สิงห์สาธร สมาชิกสภาฯ เขต ๑ สิทธิกร        สิงห์สาธร 
๘ นายธนกร           จันทร์ดา สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ธนกร          จันทร์ดา 
๙ นายสานิตย์         คชรมย์ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ สานิตย์        คชรมย์ 

๑๐ นายพฤฒิพงศ์      สิงห์สาธร สมาชิกสภาฯ เขต ๒ พฤฒิพงศ์      สิงห์สาธร 
๑๑ นายเพ่ิมพูลทรัพย์  สิงห์สาธร สมาชิกสภาฯ เขต ๒ เพ่ิมพูลทรัพย์  สิงห์สาธร 
12 นายสมเดช         ศรีไชยโยรกัษ์ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ สมเดช         ศรีไชยโยรักษ ์

รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม  -  ไม่มี   

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายบริหาร 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายคำปลาย      คำแพงราช นายกเทศมนตรี คำปลาย      คำแพงราช 
๒ นายบุญมี          โพธิ์ศร ี รองนายกเทศมนตรี บุญมี          โพธิ์ศร ี
๓ นายพิชัย           นนทะชิต รองนายกเทศมนตรี พิชัย           นนทะชิต 
๔ นายทวี             เนตไธสง เลขานุการนายกฯ ทวี             เนตไธสง 
5 นายสมยศ          นนทะรักษ์ ทีป่รกึษานายกฯ สมยศ          นนทะรักษ ์

รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม - ไม่มี 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมข้าราชการประจำและประชาชนทั่วไป 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายชัยญา          ภูพานใบ ปลัดเทศบาลตำบลผักตบ ชัยญา          ภูพานใบ 
๒ นางวรินทร         ศิลปะรายะ รองปลัดเทศบาลตำบลผักตบ วรินทร         ศิลปะรายะ 
๓ นายธนธรณ์        เต็มตาวงษ์ หวัหน้าสำนักปลัด ธนธรณ์        เต็มตาวงษ ์
๔ นายนิกร            สอนผา ผู้อำนวยการกองช่าง นิกร            สอนผา 
๕ นางสาวสุพัตรา    บุญยู้ ผู้อำนวยการกองคลัง สุพตัรา        บุญยู ้
๖ นายทวี              แท่งทม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ทวี             แท่งทม 
7 นางเครือสุวรรณ   ใจแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เครอืสุวรรณ  ใจแก้ว 
8 นายอนุสรณ์        แก้วพิลา หัวหน้าฝ่ายปกครอง อนุสรณ์       แก้วพิลา 
9 นางสาวแสงดาว   ภาโนมัย หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ แสงดาว       ภาโนมัย 



๒ 

 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑0 นางสาวปณิชา     ช่างอาจ นักวิชาการศึกษา ปณิชา         ช่างอาจ 
11 นายภูมริาช          ศิริภักดิ์   นักวิชาการพัสดุ ภูมริาช        ศิริภักดิ ์  
12 นางสาวทัศวรรณ   พรหมสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคล ทัศวรรณ     พรหมสวัสดิ์ 
13 นางสาววิไลพร      นามมุนตรี เจ้าพนักงานสาธารณสุข วิไลพร        นามมุนตรี 
14 นางผกาวรรณ       ศรสีุนาครัว นักพัฒนาชุมชน ผกาวรรณ     ศรีสุนาครัว 
15 จ.อ.สุรพงษ์          หงษ์คำ เจ้าพนกังานธุรการชำนาญงาน จ.อ.สุรพงษ์    หงษ์คำ 
16 จ.อ.พิษณุ            สิงห์สาธร นายช่างไฟฟ้า จ.อ.พิษณุ      สิงห์สาธร 
17 นายกฤษดา          พาลีรัตน์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา กฤษดา         พาลีรัตน ์
18 นายรุ่งเดช           สิงห์สาธร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ รุ่งเดช           สิงห์สาธร 

 

เมื่อถึงเวลาประชุม (09.00 น)  เลขานุการสภาตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบล    
ผักตบ ที่ได้ลงชื่อว่าครบองค์ประชมุหรอืไม ่(องค์ประชุมต้องไมน่้อยกว่า 6 คน) แล้วให้เลขานุการเชิญสมาชิกฯ 
เข้านั่งประจำที่ และเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ 

ขั้นตอนการประชุมสภา  
นายชาตรี  พันสิว่ 
เลขานกุารสภาฯ 

- เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบที่ เคารพ ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลผักตบและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบล   ผักตบได้มาพร้อมแล้ว และถึงกำหนดเวลาที่จะเปิดประชุมสภา
เทศบาลตำบลผักตบ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567  
กระผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ ได้
โปรดจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย เพื่อเป็นสิริมงคล แห่งที่ประชุมสภา
เทศบาลตำบลผักตบอันทรงเกียรติแห่งนี้  

ต่อจากนั้น ขอเรียนเชิญประธานสภาตำบลผักตบ ได้ดำเนินการ
ประชุมสภาฯ  ตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ต่อไป 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  สวัสดีค่ะ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ  และท่านผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านค่ะ  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีสมาชิกมาประชุม จำนวน 
12  ท่าน ครบองค์ประชุมนะค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  ระเบียบวาระที ่1  เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ 
1 . เมื่อวันพฤหัสบดีที่  19  ธันวาคม  2567  ที่ผ่านมา  ได้เกิดไฟไหม้
บ้าน  นายเรือง  สุวรรณทอง  ราษฎรบ้านผักตบ  หมู่ท่ี 10  เกิดความ
เสียหายทั้งหลัง  จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ  และผู้ เข้าร่วมประชุมทราบ  
และร่วมบริจาคทรัพย์สิน เครื่องนุ่งห่ม และอาหาร ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย
ด้วยนะค่ะ   

ที่ประชมุ   - รับทราบ 



๓ 

 ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  แจ้งเพ่ือทราบ 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  ต่อไปดิฉันจะดำเนินการประชุมระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ    
มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบจำนวน  1  เรื่อง  คือเรื่อง  รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  
ขอเชิญสำนักปลัดแจ้งรายละเอียดค่ะ 

นายชัยญา  ภูพานใบ 
     ปลดัเทศบาล 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภา
เทศบาลตำบล  คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   พ .ศ .2548 และที่ แก้ ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  3 
พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน   โดยอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี  ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น ได้รายงานผลจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลตำบลผักตบ ประจำปีงบประมาณ 2567 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม และเป็นไปเพ่ือ
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
        ตามที่ สภาเทศบาลตำบลผักตบ  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
ตำบลผักตบ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2567 กำหนด 30 วัน 
ระหว่างวันที่   1 - 30   ธันวาคม 2567 เทศบาลตำบลผักตบ มีข้อ
ราชการที่จำเป็นตอ้งแจ้ง ให้สภาเทศบาลตำบลผักตบทราบ ในการประชุม
สภาเทศบาลตำบลผักตบ สมัยสามัญ สมัยที ่4 ประจำปี พ.ศ.2567 วนัที่ 
23 ธันวาคม 2567  

จึงเสนอญัตตินี้  เพ่ือรายงานต่อสภาเทศบาลตำบลผักตบทราบ  
รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ 

ท่ีประชมุ - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567  เมื่อวันที่  27  กันยายน  2567 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  ต่อไป ดิฉันจะดำเนินการประชุมระเบียบวาระที่  3 เรื่อง รับรอง 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ สมัยวสิามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 
1 ประจำปี พ.ศ. 2567  เมื่อวันที่  27  กันยายน  2567 ซึ่งเอกสาร
สำเนารายงานการประชุม  ได้แจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้วขอให้สมาชิกทุก
ท่าน ตรวจดูรายงานการประชุม มีทั้งหมด 8  หน้า  มีท่านใดจะแก้ไขหรือ
เพิม่เติมหรือไม่ค่ะ 

ที่ประชมุ    -  ตรวจรายงานการประชุม 



๔ 

 นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความในรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลผักตบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 
2567 เมื่อวันที่  27  กันยายน  2567   หรือไม่ค่ะ  

ท่ีประชมุ -  ตรวจรายงานการประชุม 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความในรายงานการประชุมสมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 1/2567  เมื่อวันที่ 27  กันยายน  
2567 หรือไม่ค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ 

 - สมาชิกท่านใดมีมติให้รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 1/2567  เมื่อวันที่ 27  กันยายน  2567 กรุณายกมือ
คะ่ 

          เห็นชอบ 11 คน 
          ไม่เห็นชอบ   - คน 

 งดออกเสียง   1 คน   คอื  นางสาวดรุณ ี สวุรรณทอง 

ท่ีประชมุ -  เห็นชอบ 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

- เป็นอันว่าที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัย
ท่ี 1  ครั้งที่ 1/2567  เมื่อวันที่ 27  กันยายน  2567  นะค่ะ 

ระเบียบวารที ่4 เรื่อง  กระทู้ถาม 
นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
      ประธานสภาฯ 

-  ต่อไปเปน็การประชุมระเบียบวาระที ่4  เรือ่ง กระทูถ้าม  
-  ไม่มนีะค่ะ 

ท่ีประชมุ - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเพือ่พิจารณา 
นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
       ประธานสภาฯ 

-  ต่อไปเปน็การประชุมระเบียบวาระที ่ 5     
        5.1 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2568  เพือ่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจกปูโต๊ะ
และเก้าอี้สำนักงาน) ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ค่ะ 

นายคำปลาย  คำแพงราช        
       นายกเทศมนตร ี  

-  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ด้วย กองช่างเทศบาลตำบลผักตบ  มี
ความประสงค์โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจกปูโต๊ะและเก้าอ้ี
สำนักงานจำนวน 2 ชุด 

หลักการ 
ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 เพ่ือตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. โอนลด 

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา   
งาน  บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

 หมวด  งบบุคลากร 



๕ 

 
ประเภท  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
รายการ  เงิน เดื อนข้ าราช การห รือพ นั ก งานส่ วนท้ อ งถิ่ น 

งบประมาณอนุมัติตั้งไว้ จำนวน  2,115,300.-บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจำนวน 1 ,913,280.-
บาท  งบป ระมาณ ที่ จ ะขอ โอนลดครั้ งนี้ จ ำน วน 
2 1 ,0 0 0 .-บ าท  งบ ป ระมาณ ห ลั ง โอน ค งเห ลื อ  
1,892,280.-บาท    
รวมโอนลดเป็นเงิน   21,000.- บาท  (-สองหม่ืน
หนึ่งพันบาทถ้วน-)   

1. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงาน    อุตสาหกรรมและการโยธา  
งาน         บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  

  หมวด       งบลงทุน  
ประเภท     ครุภัณฑ์สำนักงาน 
รายการ     โต๊ะทำงานพร้อมกระจกปูโต๊ะ  จำนวน 2 ชุด จำนวน

เงิน  16,000.-บาท 
2. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

แผนงาน    อุตสาหกรรมและการโยธา  
งาน         บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  

  หมวด       งบลงทุน  
ประเภท     ครุภัณฑ์สำนักงาน 
รายการ     เก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 2 ชุด จำนวนเงิน 5,000.-บาท 

    รวมโอนเพิ่มเป็นเงิน  21,000.- บาท (-สองหม่ืน
หนึ่งพันบาทถ้วน-) 

เหตุผล 
เทศบาลตำบลผักตบ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีความ

จำเป็นในการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจกปูโต๊ะและเก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 
2 ชุด เพ่ือรองรับเจ้าหน้าที่ย้ายมาใหม่ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่  

ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4  การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น 
เพ่ือให้การดำเนินการตามภารกิจของเทศบาลตำบลผักตบ การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณเป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ   

จึงขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลตำบล
ผักตบเพื่อพิจารณาต่อไป 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
       ประธานสภาฯ 

-  เมื่อนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติแล้ว  มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ขอ
เชิญค่ะ  
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 นายพฤฒิพงศ์  สิงห์สาธร 
        สมาชิกสภาฯ 

-  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  กระผม  นายพฤฒิพงศ์  สิงห์
สาธร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ เขต 2  เรื่อง  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ระเบียบอ้างอิงของญัตติทำไมไม่ตรงกับที่กระผม
ศึกษามาครับ 

นายชยัญา  ภูพานใบ 
     ปลดัเทศบาล 

-  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  นากเทศมนตรีตำบลผักตบ  
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านครับ  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ท่ีของญัตติจะให้เจ้าหน้าที่
แก้ไขให้ถูกต้องนะครับ 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
       ประธานสภาฯ 

-  เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายอีก  ดิฉันขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ  สมาชิกท่าน
ใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก
ปูโต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน) ได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ  

 เห็นชอบ 11 คน 
          ไม่เห็นชอบ   - คน 

      งดออกเสียง   1 คน   คือ  นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
       ประธานสภาฯ 

-  เป็นอันว่าที่  ประชุมให้ความเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
(จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจกปูโต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน)  นะค่ะ 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
       ประธานสภาฯ 

-  ต่อไปเป็นการประชุม  เรื่องเสนอเพ่ือพาจารณาที่ 5.2  ญัตติขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568  เพ่ือ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่)  ขอเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีค่ะ 

นายคำปลาย  คำแพงราช
นายกเทศมนตร ี

-  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลผักตบ  มี
ความประสงค์โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ พ.ศ. 2568  
จากแผนงานบริหารงานทั่วไป ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
เนื่องจากตั้งผิดหมวดรายการ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงาน
บริหารทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 เครื่อง  

หลักการ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4  ข้อ 27  “การโอน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น”  
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 เหตุผล 

เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ พ.ศ. 2568  
แผนงานบริหารงานทั่วไป ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งผิด
หมวดรายการ จึงขออนุมัติเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหาร
ทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 เครื่อง ดังนี้ 

โอนลด        
แผนงาน  งานบริหารงานทัว่ไป  
งาน        งานบริหารทั่วไป 
หมวด      งบลงทุน        
ประเภท    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่

         รวมโอนลดเป็น 12,000.- บาท (หน่ึงหม่ืนสองพันบาทถ้วน)   

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

  แผนงาน  บริหารงานบริหารทั่วไป  
งาน        บรหิารทัว่ไป  

  หมวด      งบลงทุน 
ประเภท    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ
รายการ    จดัซื้อเพาเวอร์มกิเซอร์  
คุณลักษณะ 
1. เพาเวอรม์ิกเซอรไ์มน่้อยกว่า 8 ชอ่ง  

          2. มีกำลังขับ 500 วตัต ์x 4  
          3. มีเอฟเฟ็คในตวั  
          4. ม ีEQ (อคีวอไลเซอร์)  
          5. มวีอลลุ่มเร่งลด แยกอิสระของแชลแนล MP3/ USB และ 
Bluetooth. 
         - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกีำหนดไว้ในบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือ
เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งงบประมาณตามราคาทอ้งตลาด 
       รวมโอนเพิ่ม   12,000.- บาท  (หน่ึงหม่ืนสองพันบาทถ้วน)    

ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไป ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4  ข้อ 27  
“การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำ
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” และเพ่ือให้การดำเนินการตาม
ภารกิจของเทศบาลตำบลผักตบ การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ   

จึงขอเสนอญัตติ   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  เพ่ือเสนอต่อสภา
เทศบาลตำบลผักตบ  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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 นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
       ประธานสภาฯ 

-  เมื่อนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติแล้ว  มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ขอ
เชิญค่ะ  

ที่ประชมุ -  รับทราบและไม่มี 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
       ประธานสภาฯ 

-  เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายอีก  ดิฉันขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ  สมาชิกท่าน
ใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่)  
ได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ  

          เห็นชอบ 11 คน 
          ไม่เห็นชอบ   - คน 

      งดออกเสียง   1 คน   คือ  นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
มติที่ประชุม -  เห็นชอบ 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
       ประธานสภาฯ 

-  เป็นอันว่าที่  ประชุมให้ความเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
(ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่)  นะค่ะ 

 
เริ่มประชมุต่อเวลา 13.00น. 

-  พักรับประทานอาหารเที่ยง  เวลา  12.00  น. - 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
       ประธานสภาฯ 

-  ต่อไปเป็นการประชุม  เรื่องเสนอเพ่ือพาจารณาที่ 5.3  ญัตติขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568  เพื่อ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ )  ขอเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีค่ะ 

นายคำปลาย  คำแพงราช
นายกเทศมนตร ี

-  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ดว้ยคณะผูบ้รหิารเทศบาลตำบลผักตบ  
มีความประสงค์แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชีแ้จง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 

หลักการ 
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568     โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป   

งาน  งานบริหารทัว่ไป 
 หมวด  งบลงทนุ 

ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 
รายการ จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smartphone)  

ข้อความเดิม 
1. ระบบปฏิบัตกิารไมน่้อยกว่า IOS 16 
2.หนา้จอขนาดไมน่้อยกว่า 6 นิว้  
3. ความละเอียดหน้าจอ ไมน่้อยกวา่ 1179x2556 พิกเซล 
4. RAM  ไมน่้อยกว่า 6 GB 
5. ความจเุครื่องไมน่้อยกว่า 128 GB 



๙ 

 6. มีกล้องหน้า หลงั 
7. การเชื่อมต่อ WiFi , Bluetooth , NFC และ Lightning 
8. ขนาดแบตเตอรี่ไมน่้อยกว่า 3,200 mAh รองรับระบบชาร์ต     
    แบบไร้สาย 

คุณลักษณะของอปุกรณป์ระกอบ ดงันี ้
1. อะแดปเตอรแ์ปลงไฟ USB-C ขนาด 20 วัตต์  
-  เป็นครุภัณฑ์ที่ไมม่ีกำหนดไว้ในบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือ

เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งงบประมาณตามราคาทอ้งตลาด 
ข้อความใหม่ 

1. หน้าจอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 6 นิ้ว  
2. ความละเอียดหน้าจอ ไมน่้อยกว่า 1179x2556 พิกเซล 
3. RAM  ไม่น้อยกว่า 6 GB 
4. ความจเุครือ่งไม่น้อยกว่า 128 GB 
5. มีกล้องหน้า หลงั 
6. การเชือ่มตอ่ WiFi , Bluetooth , NFC  
7. ขนาดแบตเตอรี่ไมน่้อยกว่า 3,200 mAh รองรับระบบชาร์ต    

แบบไร้สาย 
คุณลักษณะของอปุกรณป์ระกอบ ดงันี ้

1. อะแดปเตอรแ์ปลงไฟ USB-C ขนาด 20 วัตต์  
-  เป็นครุภัณฑ์ที่ไมม่ีกำหนดไว้ในบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือ  
เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งงบประมาณตามราคาทอ้งตลาด 

เหตุผล 
เทศบาลตำบลผักตบ แผนงานบริหารงานทั่วไป มีความประสงค์

จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568   

ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 
4  ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ในงบ
ลงทุน  ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติสภาท้องถิ่น  เพ่ือให้การดำเนินการ
ตามภารกิจของเทศบาลตำบลผักตบ  การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและไม่เกิดความเสียหายแกท่างราชการ   

จึงขอเสนอญั ตติ   ขออนุมัติแก้ ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต่อสภาเทศบาล
ตำบลผักตบ เพื่อพิจารณาต่อไป 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
       ประธานสภาฯ 

-  เมื่อนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติแล้ว  มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ขอ
เชิญค่ะ 

ที่ประชมุ -  รับทราบและไม่มี 



๑๐ 

 นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
       ประธานสภาฯ 

-  เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายอีก  ดิฉันขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ  สมาชิกท่าน
ใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์)  ได้
โปรดยกมือขึ้นค่ะ  

          เห็นชอบ 11 คน 
          ไม่เห็นชอบ   - คน 

      งดออกเสียง   1 คน   คือ  นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
มติที่ประชุม -  เห็นชอบ 
นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
       ประธานสภาฯ 

-  เป็นอันว่าที่  ประชุมให้ความเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
(เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์)  นะค่ะ 

 -  ต่อไปเป็นการประชุม  เรื่องเสนอเพ่ือพาจารณาที่ 5.4  ญัตติขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีค่ะ 

นายคำปลาย  คำแพงราช        

      นายกเทศมนตร ี

-  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลผักตบ  
มีความประสงค์แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชีแ้จง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 

หลักการ 
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2568     โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป   
งาน  งานบริหารทัว่ไป 
หมวด  งบลงทนุ 
ประเภท  ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 
รายการ  จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smartphone)  
ข้อความเดิม 

1. ระบบปฏิบัตกิารไมน่้อยกว่า IOS 16 
2.หนา้จอขนาดไมน่้อยกว่า 6 นิว้  
3. ความละเอียดหน้าจอ ไมน่้อยกวา่ 1179x2556 พิกเซล 
4. RAM  ไมน่้อยกว่า 6 GB 
5. ความจเุครื่องไมน่้อยกว่า 128 GB 
6. มีกล้องหน้า หลงั 
7. การเชื่อมต่อ WiFi , Bluetooth , NFC และ Lightning 
8. ขนาดแบตเตอรี่ไมน่้อยกว่า 3,200 mAh รองรับระบบชาร์ต     
    แบบไร้สาย 

คุณลักษณะของอปุกรณป์ระกอบ ดงันี ้
          1. อะแดปเตอรแ์ปลงไฟ USB-C ขนาด 20 วัตต์  
          - เปน็ครุภัณฑ์ที่ไมม่ีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือ 

เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งงบประมาณตามราคาทอ้งตลาด 



๑๑ 

 ข้อความใหม่ 
1.หนา้จอขนาดไมน่้อยกว่า 6 นิว้  
2. ความละเอียดหน้าจอ ไมน่้อยกวา่ 1179x2556 พิกเซล 
3. RAM  ไมน่้อยกว่า 6 GB 
4. ความจเุครื่องไมน่้อยกว่า 128 GB 
5. มีกล้องหน้า หลงั 
6. การเชื่อมต่อ WiFi , Bluetooth , NFC  
7. ขนาดแบตเตอรี่ไมน่้อยกว่า 3,200 mAh รองรับระบบชาร์ต     
    แบบไร้สาย 

คุณลักษณะของอปุกรณป์ระกอบ ดงันี ้
1. อะแดปเตอรแ์ปลงไฟ USB-C ขนาด 20 วัตต์  
- เปน็ครุภัณฑ์ที่ไม่มกีำหนดไว้ในบัญชรีาคามาตรฐานครภุัณฑ์หรือ 

        เป็นครุภัณฑ์ที่ตัง้งบประมาณตามราคาท้องตลาด 
เหตุผล 

เทศบาลตำบลผักตบ แผนงานบริหารงานทั่วไป มีความประสงค์
จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568   

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 
29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติสภาท้องถิ่น  เพ่ือให้การดำเนินการ
ตามภารกิจของเทศบาลตำบลผักตบ  การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ   

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต่อสภาเทศบาลตำบลผักตบ 
เพื่อพิจารณาต่อไป 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง    
      ประธานสภาฯ 

-  เมื่อนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติแล้ว  มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ขอ
เชิญค่ะ  

นายพฤฒิพงศ์  สิงห์สาธร 
       สมาชิกสภาฯ 

-  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  กระผม  นายพฤฒิพงศ์  สิงห์
สาธร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ เขต 2  กระผมก็เห็นด้วยนะครับ
กับญัตตินี้  แต่ทำไมต้องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครับ 

นายชัยญา  ภูพานใบ 
    ปลดัเทศบาล 

-  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  นากเทศมนตรีตำบลผักตบ  
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านครับ  สาเหตุที่เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในญัตตินี้  เพ่ือให้เหมาะสมกับ
ครุภัณฑ์และสอดคล้องกับระเบียบของทางราชการครับ 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง    
      ประธานสภาฯ 

-  มีสมาชิกสภาท่านในจะอภิปรายอีกหรือไม่ค่ะ 



๑๒ 

 ท่ีประชมุ -  รับทราบและไม่มี 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง    
      ประธานสภาฯ 

-  เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายอีก  ดิฉันขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ  สมาชิกท่าน
ใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568  ได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ 

          เห็นชอบ 11 คน 
          ไม่เห็นชอบ   - คน 

      งดออกเสียง   1 คน   คือ  นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง   
       ประธานสภาฯ 

-  เป็นอันว่าที่  ประชุมให้ความเห็นชอบญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำ
ชีแ้จงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568  นะค่ะ 

 -  ต่อไปเป็นการประชุม  เรื่องเสนอเพ่ือพาจารณาที่ 5.5  ญัตติขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีค่ะ 

นายคำปลาย  คำแพงราช  
     นายกเทศมนตร ี

-  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ตามที่ผู้คณะบริหารเทศบาลตำบล 
ผักตบ ได้ชี้แจงญัตติจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 ได้
สั่งการให้กองช่างเทศบาลตำบลผักตบ จัดทำรายละเอียดงานด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือขออนุมัติการประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ได้เสนอญัตติจ่ายขาดเงิน
สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เพื่อเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
นั้น 

หลักการ 
ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจำปี 2567 เพ่ือจ่ายเป็นงบลงทุน

หมวดงานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
1. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเทศบาลตำบลผักตบ 

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 4 .00 เมตร ยาว 8 .00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลผักตบกำหนดงบประมาณ  
360,000,00.-บาท (-สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน-) 

2. โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในเทศบาลตำบลผักตบ ปริมาณงาน 
ขนาดความกว้าง  6.00 เมตร ยาว  9.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตำบลผักตบกำหนด  งบประมาณ  700,000.-
บาท  (-เจ็ดแสนบาทถ้วน-) 

3. โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลผัก
ตบ ปริมาณงาน  ขนาดความกว้าง  3.00 เมตร ยาว 2.40 เมตร 
รายละเอี ยดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลผักตบกำหนด  



๑๓ 

 งบประมาณ  90,000.-บาท (-เก้าหมื่นบาทถ้วน-) 
4. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์หน้าศูนย์ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ปริมาณงาน   ขนาดความกว้าง  27.00 เมตร 
ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 
เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,296.00 ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลผักตบกำหนด  งบประมาณ 
702,000.-บาท (-เจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน-) 

5. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลงลำห้วยยาง บ้านป่า
ก้าว หมู่ที่  12 ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร ยาว 
15.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลผักตบ
กำหนด งบประมาณ 54,000.-บาท (-ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) 

6. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (ปรับเกลี่ย) บ้านผักตบ หมู่ที่ 2 จากถนน
ไปบ้านโพนยอ – นานางพิมพ์พิกา  สิงห์สาธร  ปริมาณงาน ขนาด
ความกว้าง  4.00 เมตร ยาว 430.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลผักตบกำหนด งบประมาณ 
33,000.-บาท (-สามหมื่นสามพันบาทถ้วน-) 

7. โครงการต่อเติมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลผักตบ 
(หลังเก่า) ปริมาณงาน  ขนาดความกว้าง 4.80 เมตร ยาว 12.00 
เมตร (ทั้งสองด้าน) รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลผักตบ
กำหนด  งบประมาณ 162,000.-บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นสองพัน    
บาทถ้วน) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  2,101,000.-บาท (-สองล้านหน่ึงแสนหน่ึงพัน
บาทถ้วน-) 

เหตุผล 
เทศบาลตำบลผักตบ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีความ

จำเป็นในการขอจ่ายเงินสะสมประจำงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือเป็น
การบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลผักตบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถ
บริหารราชการให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชน จึงได้จัดทำ
โครงการดังกล่าวขึ้น   

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 อนุมัติยกเว้นให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำเงินสะสมไปใช้ในการดำเนินการตาม
แนวทางดังกล่าว ได้โดยยกเว้นการกันเงนิตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97 และ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากันสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย



๑๔ 

 ด้านบุคคลากร ค่าใช้จ่ายในด้านบริหารงานและกรณีมีสาธารณภัยขึ้นตาม
ความจำเป็น โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง และต้องเสนอ
โครงการเพื่อใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น  

จึงขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567  ต่อสภาเทศบาลตำบลผักตบเพื่อพิจารณาตอ่ไป 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง    
       ประธานสภาฯ 

-  เมื่อนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติแล้ว  มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ขอ
เชิญค่ะ  

นายสานติย์  คชรมย ์
    สมาชกิสภาฯ 

-  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ  กระผม  นายสานิตย์  คชรมย์  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ เขต 2  โครงการก่อสร้างโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลผักตบ แห่งที่ 2  ท่ีบ้านป่าก้าว  ได้รับการอนุญาตให้
ใช้พ้ืนที่หรือยังครับ  และโครงการต่อเติมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลผักตบเดิมที่ย้ายออก  เมื่อเด็กไม่ได้อยู่อาศัยแล้วจะต่อเติม
ทำไมครับ   

นายชาติชาย  จันทรเสนา 
      สมาชิกสภาฯ 

-  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ กระผม นายชาติชาย       
จันทรเสนา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ เขต 1  ตามที่ศึกษา
โครงการใช้จ่ายเงินสะสมทั้ง  7  โครงการ  รายละเอียดของโครงการทั้ง  
7  โครงการ  ควรทำเอกสารให้ละเอียดกว่านี้ด้วยนะครับ   

นายคำปลาย  คำแพงราช 
      นายกเทศมนตร ี

-  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  เรื่องโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ผักตบแห่งที่ 2  ที่บ้านป่าก้าวได้รบัการอนญุาตแล้วครับ  และเรื่องต่อเติม
โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิมนั้น  จะต่อเติมเพ่ือใช้เป็นอาคาร
สำนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับ 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
       ประธานสภาฯ 

-  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกไหมค่ะ 

ที่ประชมุ -  รับทราบและไม่มี 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
       ประธานสภาฯ 

-  เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายอีก  ดิฉันขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ  สมาชิกท่าน
ใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2567    ได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ  

          เห็นชอบ 11 คน 
          ไม่เห็นชอบ   - คน 

      งดออกเสียง   1 คน   คือ  นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 

มติที่ประชุม -  เห็นชอบ 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
       ประธานสภาฯ 

-  เป็นอันว่าที่  ประชุมให้ความเห็นชอบญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567    นะค่ะ 

 



๑๕ 

 ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอื่นๆ 
นางสาวดรุณี สุวรรณทอง 
   ประธานสภาฯ 

- ต่อไประเบียบวาระที่ 6  เร่ือง อื่น ๆ ท่านใดมีเร่ืองอื่น  จะเสนอ 
    ไหมค่ะ  ขอเชิญค่ะ 

นายสานติย์  คชรมย ์
    สมาชกิสภาฯ 

-  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลผกัตบ  กระผม  นายสานิตย์  คชรมย์  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผกัตบ เขต 2  เร่ืองงบประมาณที่ไปศึกษาดู
งานโครงการคุณธรรม  จริยธรรม  ที่จังหวัดเลยนั้น  ใช้งบประมาณ
เท่าไรครับ  ส่วนรถดับเพลิงการตรวจเช็คอุปกรณ์ต่าง ๆ  ให้พร้อมใช้
งานอยูเ่สมอนะครบั 

นายคำปลาย  คำแพงราช 
      นายกเทศมนตร ี

-  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  เรือ่ง  โครงการศึกษาดูงานที่จังหวัด
เลยนั้น  ใช้งบประมาณเท่าไรนั้นจะให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดทำเอกสารและแจ้งให้ทราบภายหลังนะครับ  เรื่องรถดับเพลิงก็จะ
กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจเช็คอุปกรณ์ต่าง ๆ  ให้พร้อมใช้
งานอยูเ่สมอนะครับ 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
       ประธานสภาฯ 

-  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะอภิปรายอีกไหมค่ะ 

ที่ประชมุ -  รับทราบและไม่มี 

นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง 
       ประธานสภาฯ 

-  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดที่จะเสนอ
ต่อที่ประชุมอีก  ดิฉันก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่
ให้ความร่วมมือในการประชุมสภาฯ  ในครั้งนี้เป็นอย่างดี  หวังว่าใน
การประชุมสมยัหน้าคร้ังต่อไปคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่น
เคย  และขอให้ท่านดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ  ขอปิดประชุมค่ะ  
“ขอคุณค่ะ”   

เลิกประชุมเวลา 15.10 น. 
 

                                    (ลงชือ่)                     ผูบ้ันทึกรายงานการประชมุ 
                                                          (นายชาตร ี พันสิว่) 
                                                เลขานกุารสภาเทศบาลตำบลผักตบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ 
 

(ลงชื่อ)                                      ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
                (นายพฤฒิพงศ์  สิงห์สาธร) 
 

(ลงชื่อ)                                      กรรมการตรวจรายงานการประชมุฯ 
                                  (นายชาติชาย  จนัทรเสนา) 

 
(ลงชื่อ)                                      กรรมการตรวจรายงานการประชมุฯ 

                                   (นายสานติย์  คชรมย์) 
 

(ลงชื่อ)                             กรรมการตรวจรายงานการประชมุฯ 
              (นายถนอม  แสงศรี) 

 
(ลงชื่อ)                          เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชมุฯ 
          (นายเพิ่มพูลทรัพย์  สิงห์สาธร) 

 
 
ทีป่ระชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1/2567 ใน
การประชุมสภาเทศบาลตำบลผักตบ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2568  ในวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2568 

  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

         (ลงชื่อ) 
(นางสาวดรุณี  สุวรรณทอง) 

                                              ประธานสภาเทศบาลตำบลผักตบ 
  


